

Ngày 10/3/2012, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Quang Lộc - Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã đi thăm và kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng đã được nghe đồng chí Đào Văn Chi báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tính đến nay, công tác GPMB giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành và thực hiện bàn giao cho nhà thầu thi công khoảng 1.102 ha/1.106 ha bằng 99,6% khối lượng, còn khoảng 4ha tổng cộng 0,4% diện tích chưa bàn giao chủ yếu là đất thổ cư, vướng mắc chính liên quan đến đất giá bán thị trường, hộ trợ, chính sách tái định cư. Trong giai đoạn 2 của công tác GPMB, diện tích GPMB khoảng 310 ha thuộc phạm vi các nút giao, cầu vượt và phần cấp phối, trong đó, chủ yếu là đất nông nghiệp.

Vụ triển khai dự án, đã triển khai 9/10 gói thầu xây lắp chính. Riêng gói thầu xây lắp cuối cùng (EX-1) sẽ khởi công trong nửa đầu 2012. Các gói thầu EX-2, 3, 7, 9, 10 sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2013; các gói thầu còn lại sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2014 và thông xe kết thúc. Để đảm bảo an ninh trật tự, do khối lượng vật liệu (cát, đá, đất) đưa vào Dự án lớn (khoảng 40 triệu m³), VIDIFI đã chủ động làm việc với UBND các Tỉnh, Thành phố xin miễn quy định khai thác mỏ tự nhiên vật liệu (cát, đá, đất) và hợp tác kinh doanh các bãi bãi có trữ lượng lớn để tiếp tục vật liệu trên toàn tuyến. Công tác an ninh trật tự luôn được chú trọng nên được thanh toán kịp thời sẽ đảm bảo tiến độ và hạn chế tăng giá vật liệu Dự án.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã trực tiếp đi thăm và kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tại các gói thầu EX2, EX3, EX7, EX8, EX9, EX10 do các Nhà thầu Trung Quốc, Hàn Quốc đảm nhiệm thi công. Tại đây, Đoàn công tác đã được nghe các Nhà thầu báo cáo về tiến độ triển khai cũng như những vướng mắc, khó khăn gặp phải trong thi công và công tác giải phóng mặt bằng của từng gói thầu. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Quang Lộc đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả đã đạt được của các Nhà thầu, đồng thời yêu cầu các Nhà thầu nâng cao kết thúc và chất lượng hơn nữa trong công tác thi công để các gói thầu hoàn thành đúng tiến độ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các địa phương nơi có Dự án đi qua cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các Nhà thầu tiến hành thi công.

